

ด่วนที่สุด

ที่ คค ๐๔๑๙.๓/ ๑๒๑๔



สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก
ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญแสดงความคิดเห็นร่างประกาศกรมการขนส่งทางบกที่เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองในการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน

เรียน ผู้ประกอบการขนส่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับหนังสือรับรองการขับรถวัตถุอันตราย

พ.ศ. ... จำนวน ๒๐ แผ่น

๒. แบบแสดงความคิดเห็น จำนวน ๑ แผ่น

สืบเนื่องจากกรมการขนส่งทางบกได้ออกกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ที่นำไปใช้ในการขนส่งวัตถุอันตรายต้องไม่ให้หรือยินยอมให้บุคคลซึ่งไม่มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ ๔ หรืออยู่ระหว่างถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตหรือมีใบอนุญาตที่สิ้นอายุแล้วและบุคคลซึ่งไม่มีหนังสือรับรองผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนดปฏิบัติหน้าที่ขับรถ จึงได้ยกร่างประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องการขอรับหนังสือรับรองการขับรถวัตถุอันตราย พ.ศ. ... ซึ่งสาระสำคัญของการออกหนังสือรับรองผ่านการอบรมหลักสูตรการขับรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตรายของผู้ขับรถเป็นหนังสือที่ออกมาเพื่อรองรับว่า ผู้ขับรถขนส่งวัตถุอันตรายได้รับการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการขับรถขนส่งวัตถุอันตรายอย่างปลอดภัยซึ่งเป็นที่มาข้อกำหนดในความตกลงว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศทางถนนของคณะกรรมการการเศรษฐกิจยุโรปแห่งสหประชาชาติ (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)) นั้น

สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก ขอเรียนว่า หน่วยงานท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน และความเห็นของท่านและจะเป็นประโยชน์ต่อร่างประกาศกรมการขนส่งทางบกดังกล่าว ดังนั้นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้มีความครบถ้วนและเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงขอความร่วมมือจากท่านแสดงความคิดเห็นโดยขอให้กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ โดยสแกน QR code ตามท้ายหนังสือฉบับนี้ หรือที่ <http://ggg.gg/adr-opinion> และจัดส่งแบบแสดงความคิดเห็นไปยังกลุ่มมาตรฐานใบอนุญาตและโรงเรียนสอนขับรถ ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายวัลลภ งามสอน)

ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก

กลุ่มมาตรฐานใบอนุญาตและโรงเรียนสอนขับรถ

โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๘๖๒๒

โทร.สาร ๐ ๒๒๗๑ ๘๖๑๗-๘

วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก

“เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัยพ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔”